

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	
Source :	ข่าวสด		
Date :	24 พ.ศ. 2551	Page :	93
		No :	51582667

# ๒๙ เก็บเรื่อง มาเล่า

## สืบพระปณิธาน 'พระพินาง'

**นิ** คยสาร "แพรว" ฉบับพ.ย.ร่วมส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เข้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้สวรรคาลัย นอกจากจะประมวลพระอัจฉริยภาพและพระจริยวัตรแล้ว

ยังมีสัมภาษณ์ น.พ.ประมุข จันทรวิมล เลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ที่พระพี่นางทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ต่อจากสมเด็จพระย่า ในคอลัมน์ 'แขกพิเศษ' โดย 'ปุศตรา'

น.พ.ประมุข จบแพทย์ศิริราช ได้ทุนฟูลไบรท์ไปเรียนต่อด้านศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะที่อเมริกา กลับมาเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลขอนแก่น และริเริ่มจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาล จนกลายเป็นต้นแบบสาธารณสุขเชิงรุก ที่กระทรวงสาธารณสุขสั่งให้โรงพยาบาลในจังหวัดอื่นทำตาม

ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงเห็นประโยชน์จึงพระราชทานเงิน 1 ล้านบาท ตั้งเป็นมูลนิธิพอ.สว.สนับสนุนการดำเนินงาน



คุณหมอเล่าว่า แรกๆ ชาวบ้านยังไม่รู้จักหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พวกเขาตั้งใจมาดูหน้า 'หมอ' กับ 'เฮลิคอปเตอร์' มากกว่า

"หมอให้ยาอะไรไป เขาไม่ใช้หรอก เขาไปเหน็บข้างฝา ผมเลยบอกว่า เหน็บข้างฝาก็ยังดี อย่างทิ้งก็แล้วกัน เจ็บใช้ได้ป่วยเมื่อไหร่ ค่อยกิน..."

ภายหลังเมื่อพระพี่นางทรงเป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธิ พอ.สว. พระองค์ไม่ทรงเคยทอดทิ้งอาสาสมัครทุกครั้งที่ได้เสด็จเยี่ยมจะทรงเตือนอยู่เรื่อยๆ ว่า รักษาสุขภาพให้ดี ก่อนจะไปรักษาคนอื่นต้องระวังตัวเองให้ดี และทรงถามอยู่เรื่อยๆ ว่า อาหารและที่พักเป็นอย่างไร

พระองค์ทรงห่วงถึงขนาดเสด็จมาดูว่า อาสาสมัครมีอะไรกินบ้าง และยังทรงแอบเปิดห้องพักดูว่าอยู่กัน ได้ไหม

"อีกสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นจากพระองค์มาตลอดคือ การตรงต่อเวลา มีครั้งหนึ่งเตรียมเสด็จเยี่ยมชาวบ้าน อยู่ๆ เกิดฝนตกกะทันหัน กราบทูลพระองค์ท่านให้ทรงเปลี่ยนพื้นที่ตรวจเยี่ยม ทรงมีรับสั่งว่า "ไม่ได้ ฉันต้องไป" แต่ต้องถามนักบินก่อน ถ้านักบินบอกว่าเอาลงไม่ได้ พระองค์ท่านถึงจะไม่เสด็จไป แต่ถ้าบอกว่าพอลงได้จะเสด็จทันที..."

น.พ.ประมุข ออกหน่วยแพทย์พอ.สว.ช่วยรักษาชาวบ้านมาแล้ว 21 ปี กระทั่งเกษียณอายุราชการก็ยังทำงานเป็นเลขานุการ และทุกวันนี้ยังเดินทางไกลไปรักษาชาวบ้านเป็นระยะๆ

คุณหมอบอกว่า นอกจากจะได้บุญกุศลจากการช่วยเหลือชาวบ้านแล้วยังเป็นโอกาสดีที่ได้ทำงานสนองพระเดชพระคุณ 'สมเด็จพระย่า' และ 'พระพี่นาง' ด้วย

"ถือเป็นการกิจที่เราต้องทำต่อและทำให้ดีที่สุดด้วย"

ชนา ชลาศัย